

**BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, TUYÊN
TRUYỀN, NHÂN RỘNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG
PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC QUẬN LONG BIÊN
NĂM 2024**

***Thông tin tác giả:**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Việt Hưng.
- Số điện thoại: 0974288179

***Thông tin về nhân vật trong bài viết:**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hải
- Số điện thoại: 0354715006
- Việc làm tiêu biểu điển hình:

+ Khi còn công tác tại Trường Tiểu học Việt Hưng: Cô Bích Hải luôn giàu nhiệt huyết, tận tâm với học trò, tích cực chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ học sinh khuyết tật; đạt nhiều thành tích, có nhiều cống hiến, đóng góp cho nhà trường và ngành giáo dục.

+ Khi đã về nghỉ chế độ:

- Cô là Bí thư chi bộ, tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động tại địa phương. Cô là cánh chim đầu đàn trong phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Tổ dân phố, tích cực tham gia các phong trào của Hội phụ nữ: Chăm sóc đường hoa, vận động phụ nữ trong tổ tham gia phong trào nuôi lợn nhựa để giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm các cháu nhỏ khuyết tật, mồ côi, người già không nơi nương tựa.

- Cô là phụ huynh học sinh tích cực, gương mẫu, luôn sát sao, quan tâm đến các cháu học tại trường, giúp đỡ cô giáo trang trí, vệ sinh lớp học hàng tuần để các cháu có môi trường học tập tốt nhất.

***Tác động trong đời sống xã hội:** Cô là một công dân tích cực, gương mẫu, nhân hậu và luôn hướng thiện, là tấm gương sáng cho thế hệ giáo viên trẻ phấn đấu và noi theo.

CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI- MỘT NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT GIÀU LÒNG NHÂN ÁI, BAO DUNG, ĐÁNG KÍNH

*“Cả đời dạy học bao năm
Về hưu tài sản để nằm ngoài sân
Chỉ là bàn gỗ bốn chân
Mình thầy ngồi đó tìm vần thơ hay
Lời thơ có cánh bay bay
Đọng trên mắt lá, cỏ cây vào đời.”*

Mùa xuân đã về cùng thời tiết âm áp dần lên, tiết trời còn se se lạnh khiến người ta như sống chậm hơn, suy nghĩ nhiều hơn và làm rụng xuống những chiếc lá vàng đã úa màu. Những vần thơ trên nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến lòng tôi bồi hồi nhớ về giây phút chia tay một người đồng nghiệp - người cô yêu quý của tôi - cô giáo Nguyễn Thị Bích Hải về hưởng chế độ hưu trí. Đối với riêng tôi, cô là người thầy, người mẹ đáng kính mà giáo viên trẻ chúng tôi hay gọi ngọt ngào với hai tiếng “U... oi!”. Trong suốt những năm còn công tác trong ngành giáo dục, cô Hải luôn cháy rục lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết, tận tâm trong công việc, hết lòng yêu thương học sinh đồng thời cô cũng là một người bà, người mẹ, người vợ đảm đang, nhân hậu.

Sinh ra trong một gia đình với nền tảng giáo dục tốt, là người chỉ cả, cô luôn ý thức được trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ, chăm lo cho các em nhưng không sao nhãng nhiệm vụ học tập. Từ nhỏ, cô đã ấp ủ một hoài bão, một khát vọng lớn lao đó là được đi dẫu học trò bước đi trên con đường tri thức, được cống hiến cho nền giáo dục nước nhà. Sau bao năm miệt mài học tập và rèn luyện, cô đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành giáo viên Trường Tiểu học Việt Hưng – ngôi trường với bề dày lịch sử đã dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh nên người. Cô giáo Bích Hải đã gắn bó với nhà trường suốt có 33 năm liền với mảnh đất và con người nơi đây.

Khi cô mới về Trường Tiểu học Việt Hưng, ngôi trường còn rất hoang sơ, cơ sở vật chất nghèo nàn, cuộc sống người dân nơi đây cơ cực, khó khăn, vất vả, đồng lương giáo viên ít ỏi chỉ đủ mua yến gạo, mớ rau cho những bữa cơm đạm bạc mỗi ngày. Mặc dù khó khăn, vất vả là thế nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, lòng đam

mê cháy bỏng, sự nhiệt huyết trong công việc, cô đã miệt mài chấp cánh ước mơ xanh, ươm mầm non tương lai cho đất nước.

Không để mình tụt hậu, lạc lõng với thời cuộc, cô không ngừng tự học để nâng cao trình độ bản thân. Vừa nuôi con nhỏ, vừa dạy, vừa học đại học nhưng cô luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Năm học nào cũng vậy, lớp cô chủ nhiệm luôn có phong trào học tập tốt, nhiều học sinh đạt giải cao các cấp, luôn dẫn đầu trong mọi phong trào thi đua của trường, được Ban giám hiệu và cha mẹ học sinh tin yêu.

Cô Hải có nhiều sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học để phù hợp với từng đối tượng học sinh. Nhiều năm liền, lớp cô chủ nhiệm luôn có những em học sinh diện hòa nhập, có biểu hiện tự kỉ, tăng động, hay quậy phá trong lớp, ngoài giờ,... Nhưng cô không những không nản còn vô cùng thương xót trước những mảnh đời bất hạnh ấy và tìm cách bù đắp cho các em từng ngày. Cô ân cần chăm sóc, chỉ bảo, quan tâm, chia sẻ và sát cánh cùng các em để học trò ngày một tiến bộ về học tập cũng như khả năng giao tiếp, hòa nhập. Từng ngày, các em đều có sự tiến bộ và cuối năm học, các bạn nhỏ ấy cũng đủ điều kiện lên lớp. Sau mỗi chuyến đi cập bến, tâm trí các bậc phụ huynh luôn khắc sâu hình ảnh một cô giáo tràn trề nhiệt huyết, luôn yêu thương, tận tâm với học trò.



Ảnh: Cô Hải cùng học trò lớp 3A5, năm học 2020- 2021



Ảnh: Cô Hải cùng các học trò yêu quý xuất sắc giành giải nhất tiết mục dân vũ trong ngày “Hội khỏe Phù Đổng”.

Không chỉ tận tâm, nhiệt huyết với giảng dạy, cô luôn tìm tòi, sáng tạo trong công việc, cô còn là cây bút đầy nhiệt huyết với thơ văn. Những bài thơ hay những bài vè cô viết được các lớp vận dụng trong tiết học rất sinh động, hào hứng. Cô còn là cây sáng kiến kinh nghiệm của trường nhiều với nhiều sản phẩm tâm huyết, được đúc rút vô cùng có giá trị, vận dụng hiệu quả vào thực tế, đạt 6 giải cấp Thành phố. Đặc biệt, sáng kiến “*Phát triển tư duy Luyện từ và câu cho học sinh lớp 2*” đạt giải B Thành phố đã được nhiều giáo viên trong và ngoài nhà trường áp dụng hiệu quả và coi đó là cẩm nang trong giảng dạy môn Tiếng Việt.



Ảnh: Bài thơ vô cùng ý nghĩa do cô Bích Hải sáng tác tặng thầy trò trường Tiểu học Việt Hưng trong ngày Khai giảng năm học mới.

Cô Bích Hải không những là giáo viên giỏi, cô còn là Tổ trưởng chuyên môn vững vàng kiêm Trưởng Ban thư kí của trường. Từ năm học 2013 - 2017, những ngày đầu tiên chập chững bước vào nghề, tôi thấy mình thật may mắn được làm thành viên của Tổ 2 do cô làm tổ trưởng. Cô luôn tận tâm hướng dẫn, sửa cho tôi từ trang giáo án đầu tiên, góp ý cho tôi phương pháp giảng dạy trên lớp và cả những kinh nghiệm quý báu trong công tác chủ nhiệm. Tôi vô cùng biết ơn cô! Với đồng nghiệp, cô luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ cả về chuyên môn và những vấn đề trong cuộc sống nên được chị em tin tưởng, quý mến và kính trọng.



Ảnh: Cô Hải trong vai trò Thư kí tại Đại hội công nhân, viên chức

Năm 2021, trong khi đại dịch Covid hoành hành, tuy đã nghỉ chế độ, cô không “nghỉ ngơi” mà rất hăng hái tham gia chống dịch, luôn sát cánh cùng đội ngũ cán bộ y tế trong các chiến dịch tiêm phòng, cấp thuốc, hỗ trợ cấp phát nhu yếu phẩm cho nhân dân khu phố Kim Quan nơi có ổ dịch lớn.



Ảnh: Cô Hải tham gia công tác chống dịch cùng đội ngũ Y tế phường Việt Hưng

Ở tổ dân phố, cô sống chan hòa, cởi mở, luôn gần gũi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi người xung quanh. Không kể nắng mưa, sớm tối hễ nhà ai có việc vui hay buồn cô đều hỏi han, động viên, quan tâm, giúp đỡ tận tình. Với vai trò Bí thư Chi bộ, cô mang hết nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân vận dụng vào công việc. Cô là cánh chim đầu đàn trong phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Tổ dân phố.



Cô Hải cùng các bác trong TDP khi tham gia biểu diễn tiết mục văn nghệ do phường Việt Hưng tổ chức



Cô Hải trong lễ khánh thành vườn hoa Kim Quan của phường Việt Hưng.



Cô Hải Nghiên cứu cách cài đặt “Số tay đảng viên” để hướng dẫn lại cho các thành viên trong tổ dân phố.

Cô còn là thành viên tích cực trong các phong trào của Hội phụ nữ: Chăm sóc đường hoa, vận động phụ nữ trong tổ tham gia phong trào nuôi lợn nhựa để giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm các cháu nhỏ khuyết tật, mồ côi, người già không nơi nương tựa. Không những vậy, cô còn luôn quan tâm đến những hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, các cụ già hay đau yếu, các cháu nhiễm chất độc da cam trên địa bàn; vận động nhân dân tham gia công tác Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; thực hiện đề án 06 của Chính phủ và thực hiện các mô hình thuộc chủ đề năm 2023 của quận Long Biên.

Với sự đóng góp và những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền gia đình cô được Tổ dân phố bình chọn là Gia đình văn hóa tiêu biểu. Đó chính là phần thưởng khiến cô cảm thấy tự hào.



Cô Hải tham gia công tác cứu nạn, cứu sập trong diễn tập quân sự phòng.



Cô cùng Chi hội Chữ thập đỏ thăm và tặng quà nhân dịp “Tháng nhân đạo”



Cô Hải tích cực cùng nhân dân TDP 5 tham gia công tác VSMT hàng tuần

Với phương châm “làm việc suốt đời”, cống hiến hết mình để “cuộc sống không già” nên dù đã được nhà nước cho về nghỉ chế độ nhưng cô vẫn thường

xuyên đến với ngôi trường Tiểu học Việt Hưng vào mỗi buổi chiều để chăm sóc cho vườn rau sau trường. Năm học 2022-2023, cô hợp đồng làm “Giáo viên dự trữ” giảng dạy các môn: Đạo đức, Kỹ thuật khối 4, 5; Tự nhiên Xã hội, Hoạt động trải nghiệm khối 1, 2, 3. Bằng những tri thức, kinh nghiệm tích lũy được và niềm say mê nghề, cô đã khiến mọi tiết học trở nên thật nhẹ nhàng, vui vẻ, hào hứng. Sau mỗi tiết dạy, cô Hải luôn chủ động trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học trò để phối hợp giáo dục các em một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, cô Hải còn là một “*phụ huynh học sinh*” tích cực, luôn sát sao đến việc học tập của con cháu mình tại Trường Tiểu học Việt Hưng. Hiện tại, cháu Đoàn Đăng Ninh là cháu nội cô đang học lớp 2A2 do cô Nguyễn Thị Kim làm chủ nhiệm. Do bố mẹ Ninh quá bận rộn, ít có thời gian quan tâm, sát sao đến con trong học tập nên con học sa sút đi nhiều. Nhờ có cô Hải chủ động phối kết hợp với GVCN để đồng hành, rèn giũa mà con đã tiến bộ từng ngày. Không những vậy, mọi hoạt động, phong trào thi đua của trường, của lớp cô Hải luôn có mặt để giúp đỡ, hỗ trợ cô trò lớp 2A2. Cô Hải luôn ân cần như người bà của tất cả các con học sinh trong lớp vậy.





Cô Hải tích cực hỗ trợ cô Kim- GVCN lớp 2A2 trang trí lớp học mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán 2024.

Các thành tích, những điều tốt đẹp cô Hải đã và đang nỗ lực cống hiến cho ngành giáo dục, cho cuộc sống giản dị mỗi ngày thật đáng trân trọng biết bao. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hải luôn là tấm gương sáng về đạo đức cho thế hệ giáo viên trẻ chúng tôi học tập và noi theo.

Tác giả

Nguyễn Thị Hạnh